



ด่วนมาก
ที่ สพท. ๔๘/๒๕๖๖

สมาคมบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

THE COMMODITY MANAGEMENT ASSOCIATION OF THAILAND (CMAT)

เลขที่ ๓๑/๑ อาคารมาตย์ธรรม ชั้น ๓ ถนนประดิพัทธ์ (ถนนกำแพงเพชร) แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ - โทรสาร ๐๒-๑๒๓๘๕๕๗, ๐๒-๑๒๓๘๕๕๗

ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อ ๑๑ เมษายน ๒๕๒๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หัวหน้าราชการส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการและกำหนดการจัดสัมมนาทางวิชาการพร้อมใบชำระเงิน
เรื่อง "ปีงบประมาณ ๒๕๖๗..จัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกรณีศึกษา"

ด้วยสมาคมบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ถนนช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารโครงการที่แนบส่งมาพร้อมนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระบวนการและขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง การจัดทำราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง การทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างชุดต่างๆ การเลือกใช้วิธีการซื้อหรือจ้างที่เหมาะสมถูกต้อง เข้าใจหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี รวมทั้งให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็น "เจ้าหน้าที่" หรือ "หัวหน้าเจ้าหน้าที่" ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการทำหน้าที่ประธานกรรมการ หรือเลขานุการในคณะกรรมการซื้อหรือจ้างชุดต่างๆ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอกระบวนการในการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การแจ้งสิทธิอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ การจัดทำสัญญา การบริหารสัญญา การขยายเวลา การงดหรือลดค่าปรับ การตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าซื้อขายหรือค่าจ้าง การบริหารพัสดุ ไปจนถึงการจำหน่ายพัสดุที่ผู้ปฏิบัติงานทุกตำแหน่งต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงานจัดซื้อจัดจ้างและตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ไว้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ที่อาจมีนโยบายต่างไปจากเดิมและยังเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนถ่ายเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง โดยคนที่มีความรู้ความชำนาญด้านการพัสดุส่วนหนึ่งเกษียณอายุราชการไป และจะมีคนใหม่ๆที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเข้ามารับช่วงปฏิบัติงานแทนที่ คนใหม่ที่มาปฏิบัติงานแทนที่คนเก่าที่เกษียณอายุไปอาจยังมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุไม่เพียงพอเท่าคนที่เกษียณอายุออกไป หรือแม้จะเป็นคนที่เคยทำงานพัสดุอยู่แล้ว แต่เปลี่ยนมาทำหน้าที่ในฐานะผู้บริหารในตำแหน่ง "หัวหน้าเจ้าหน้าที่" ก็จะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการพัสดุที่แตกต่างไปจากเดิม

สมาคม/.....

สมาคมผู้บริหารพัสดุแห่งประเทศไทยเล็งเห็นว่า เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุทุกตำแหน่งหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่า ทุกคนจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องและต้องสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องงานจึงจะสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากกว่า จึงได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้ขึ้น โดยกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ๕๐๐ คน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สมาคมผู้บริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจในหน่วยงานในสังกัดของท่านเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ โดยขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนา กรอกรายละเอียดได้ในเว็บไซต์การลงทะเบียนออนไลน์ตามขั้นตอนทำการสมัครในเว็บ www.cmatthai.com ชำระเงินค่าลงทะเบียนเป็นเงินสดจำนวน ๔,๒๐๐ บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ต่อ ๑ ท่าน ตามแบบใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนสิ่งที่ส่งมาด้วย ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี สมาคมผู้บริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี ๐๐๘-๐-๐๕๗๕๓-๑ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบางกระบือ บัญชีกระแสรายวัน โดยชำระเป็นเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และเมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครแนบไฟล์รายละเอียดหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนสัมมนาทางระบบออนไลน์ รอรับการยืนยันเมื่อชำระเงินแล้ว และสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนได้จาก www.cmatthai.com

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสัมมนา ทางเว็บไซต์จะเริ่มเปิดให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ สมาคมฯ จะไม่รับลงทะเบียนในวันจัดสัมมนา และขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครลงทะเบียนเมื่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาครบจำนวน ๕๐๐ คนแล้ว ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สมาคมฯ www.cmatthai.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาได้ทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายมงคล แสงทิวาญ)

นายกสมาคมผู้บริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

คณะอนุกรรมการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

โทร. ๐-๒๖๑๘-๒๑๕๙, ๐-๒๖๑๘-๗๔๙๐

เว็บไซต์ www.cmatthai.com

อีเมล cmatthai.th@gmail.com

เลขหนังสือผู้ส่ง : สพท.๔๘/๒๕๖๖
ลงวันที่ : ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
จาก : สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
ถึง : อธิการบดี
เรื่อง : การจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ชั้นความลับ : ต่ำสุด
ชั้นความเร็ว : ปกติ
เอกสารต้นเรื่อง : ๑.F๐๐๐๑๒๖๕๐๓.jpg , ๒.F๐๐๐๑๒๖๕๐๔.jpg ,

คำสั่ง

ความเห็น/ข้อสั่งการที่ ๑

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เพื่อโปรดพิจารณา ควบคุมดูแลทุก คณะ,สำนัก,สถาบัน งานพัสดุ



(นางชมภักดิ์ จารุฑิขัมพร)
ปฏิบัติงานแทน หัวหน้างานธุรการ
๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

Signature Code : F+MPHd๙wwMt/MimQ๘๑rk

ความเห็น/ข้อสั่งการที่ ๒

เพื่อโปรดทราบ ควบคุมดูแลตามเสนอ



(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

Signature Code : F๖MCikf๘/๕๙uF๘IQ๑G๑๗

ความเห็น/ข้อสั่งการที่ ๓

แจ้งตามเสนอ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย พวงกดี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

Signature Code : B๖MCiKX๗๓๖W/๘+nM๙๑๓๙

ประชาสัมพันธ์ผ่าน website



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กักรินทร์ เจริญสุวรรณ)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

Signature Code : F+MSgKfdxm+iMgib๑zdu